



### “ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ”



นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณวัดศาลาแดง พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เนื่องในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 โดย นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี



"โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี"



นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายสุชา เข็มมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายชัยวิรัตน์ ตั้งชัยวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตอำเภอหนองโดน และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยจัดเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ “กฎหมายสัญจร ผ่อนทุกข์ เดิมสุข ประชาชนสระบุรี” และเจ้าหน้าที่ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี เพื่อบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน พร้อมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เอกสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการและตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก



## จดหมายข่าว

### SARABURIPAO.NEWS

Information and Communication Newsleter สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ฉบับที่ 3 / 2561 เดือนมีนาคม - เมษายน 2561

“โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง  
เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน”



นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายสุชา เข้มมา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนางรัชณี บางหลวง, นางสาวนิภา ประชีพนาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง ฯ โดยมี นางชื่นชีวัน ลิ้มป้ธีระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานคณะกรรมการ ในการนี้ นายภคภูมิ บุตรโพธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้ข้อมูลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ริมคลองห้วยแร้งหน้าวัดปากบาง ตำบลจันทน์ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี



" การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี "



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติเลือก นายวณพล จันทรวีทัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอแก่งคอย เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายพันธุ์ช ชุณหวิสิทธิ์กิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสระบุรี เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คนที่ 1 และนายยุทธนา เข็มนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอหนองแค เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คนที่ 2



### “วันจักรี 6 เมษายน 2561”



นายบัณฑิต เทวีทวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในงานนี้ นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางรัชณี บางหลวง , นางสาวนิภา ประชีพนาย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



โครงการ “พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ”  
Chief Marketing Officer (CMO) ตลาดประชารัฐจังหวัดสระบุรี



นายบัณฑิต เทวีทวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ” ในการจัดอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer (CMO) โดยนายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 165 คน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 33”



พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 33 พร้อมคณะ ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมี นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวนพล จันทร์วิทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานตัว และร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ประกาศสงกรานต์ จุลศักราช 1380 พุทธศักราช 2561



ปีจอ สัมฤทธิศก จันทรคติเป็น อธิกมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน  
วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 1 นาที 48 วินาที  
จันทรคติ ตรงกับ วันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีจอ

นางสงกรานต์นามว่า นางมโหรรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว(ผักตบชวา)  
อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภัักษาหารเนื้อทราย  
หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืน มาเหนือหลังมยุรา(นกยูง) เป็นพาหนะ  
เกณท์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า  
ตกในเข่าจักรวาล 240 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า  
ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า



เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ เตโช(ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน  
เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีจอ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม  
แต่ปลายปีมากแล ฯ

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ลากะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร  
มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข ฯ

วันเถลิงศก ตรงกับ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 59 นาที 24 วินาที  
จันทรคติ ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีจอ

คำทำนาย

วันเสาร์ เป็นวันมหาสงกรานต์ : จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิง และ โจรผู้ร้าย  
และ จะเจ็บไข้หนักแล ฯ , วันอาทิตย์ เป็นวันเนา : ข้าวจะตายฝอย จะได้ยินเสียงคนต่างภาษา  
ท้าวพระยาจะร้อนใจนักแล ฯ , วันจันทร์ เป็นวันเถลิงศก : พระราชเทวี และหม່นางสนม  
ราชบริพาร จะประกอบไปด้วยสุขและสมบัติทั้งปวง , นางสงกรานต์ ยืน : จะเกิดความ  
เดือดร้อนเจ็บไข้

---